

ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/ ๓ ๓ ๒



สกล. (eMail)

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ธ13017/65

2 ธ.ค. 2565 เวลา 10.00 น.



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๗๖๒๖ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๙๙๐๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอความเห็น เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในหลักการต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

๑. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๕ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำปิงและวัง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๘ เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำ นอกจากนี้ ยังพบแหล่งธรรมชาติท้องถิ่นประเภทแหล่งน้ำ ได้แก่ คลองหลายตะโก คลองหนองวัดปลา คลองท้องน้ำ คลองมาบไพร และสระบึงกิว ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกำหนดของผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรดังกล่าว จึงควรคำนึงถึงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น มาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ มาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ และมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นต้น

๒. ส่วนที่ ๔ แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค ของร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ซึ่งกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคท้ายประกาศนี้ เป็นโครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท สบ. (สีม่วงลายจุด) ที่กำหนดให้เป็นโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ บริเวณ โดยกำหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทไว้ในบริเวณนั้น เนื่องจากบริเวณที่กำหนดเป็นโครงการฯ อยู่ติดกับคลองหนองวัดปลา จึงควรคำนึงถึงความปลอดภัยและการปนเปื้อนน้ำเสียสู่แหล่งน้ำสาธารณะ นอกจากนี้พบบริเวณที่เป็นแหล่งชุมชน ๒ แห่งในผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือ จึงควรพิจารณาให้มีระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียจากชุมชนได้ ทั้ง ๒ แห่งด้วย

๓. การกำหนด ...

๓. การกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ นั้น หากพบว่ามี การส่งมอบพื้นที่กลับคืนกรมป่าไม้ในภายหลัง เห็นควรพิจารณา กำหนดประเภทที่ดินให้เป็นประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (เขียวอ่อนทแยงขาว)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรารุท ศิลปอาษา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๗๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo.mnre@hotmail.com